

## Weekly Consensus View Sideways Down



**Stock of The Week**  
**CPALL**

### ผันผวนในกรอบทางลง หลังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ

- **ปัจจัยภายนอกป่วน sentiment ลงทุน:** ประเด็นการจับกุม CFO ของบริษัท Huawei เมื่อสัปดาห์ก่อน ยังเป็นแรงกดดันต่อสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนให้กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง โดยต้องจับตาการตอบโต้จากทางฝั่งจีนต่อไปอย่างใกล้ชิด ขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกถูกกดดันจากท่าทีล่าสุดของซาอุดีอาระเบียในการประชุมโอเปกที่อาจจะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดในช่วงก่อนหน้านี้ ด้วยข้อสรุปที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้ราคาน้ำมันไม่น่าขยับไปไหนได้ไกล เหล่านี้จะทำให้ SET มีความผันผวนสูง แต่ยังคงอยู่ในกรอบทางลงระหว่าง 1630-1675 จุด หลังจากไร้ปัจจัยบวกใหม่ๆ ที่ชัดเจนเข้ามากระตุ้นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งได้
- **เพิ่มน้ำหนักเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคาร:** ทางฝ่ายคาดการณ์ประชุมกนง. วันที่ 19 ธ.ค. นี้จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีครึ่งจาก 1.5% เป็น 1.75% ซึ่งน่าจะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคาร จึงมองจะมีแรงซื้อเก็งกำไรในกลุ่มนี้มากขึ้นในช่วงก่อนการประชุม

## Technical View

### ขึ้นได้ แต่ยืนไม่ไหว

ดัชนีเดิหน้าเปิด Gap ขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์แต่ก็ไม่สามารถทรงตัวได้หลังขึ้นไปชนเส้น EMA-75 ขณะที่เครื่องมือทั้งสองเริ่มชะลอตัวแล้ว ทำให้คาดว่าดัชนีมีโอกาสที่จะพักตัวลงได้ในสัปดาห์นี้ โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1630 และ 1600 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1665 และ 1690 จุด



**S50Z18 sideways down 1,117 – 1,085** ตลาดเสี่ยงปรับลงจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ – จีนมีโอกาสลุกลามมากขึ้นหลังประเด็นการจับกุม CFO Huawei ผสานราคาน้ำมันดิบแนวโน้มปรับตัวลงต่อ จากผลประชุม OPEC ซึ่งมีโอกาสปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันน้อยกว่าคาด กดดันหุ้นพลังงานและตลาด แม้มีความคาดหวังเชิงบวกจากการปลดล็อกพรรคการเมือง และการเก็งกำไรหุ้นแบงก์จากคาดการณ์กนง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ย



**Gold Spot sideways up \$1,230 – \$1,250** ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อจากแนวโน้มการชะลอขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงปีหน้า รวมทั้งความตึงเครียดในประเด็นสงครามการค้ามีโอกาสรุนแรงเพิ่มขึ้น กดดันดอลลาร์อ่อนค่า แนะนำจับตาการแถลงการณ์ของประธานเฟด รวมถึงการประกาศตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ คาดจะออกมาต่ำกว่าก่อนหน้าราคาทองคำฟื้นตัว และ Core CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวชี้ใช้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด